



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 1-2 มีนาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>โพสต์ทูเดย์ (2 มี.ค.61)</p>	<p>หน่วยงานรัฐค้ำค่าสาธารณสุขโลก</p> <p>-เสนอข่าว สำนักงานงบประมาณรายงานข้อมูลหนี้ค่าสาธารณสุขโลกของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐอื่น ว่า ในปีงบประมาณ 2560 มีหนี้ค่าสาธารณสุขโลกรวมกันทั้งสิ้น 39,474.33 ล้านบาท สามารถชำระหนี้ได้ 37,241.09 ล้านบาท หรือ 94.25% เหลือหนี้ค้างชำระ 2,270.22 ล้านบาท หรือ 5.75% เมื่อรวมกับหนี้ที่ค้างอยู่ก่อนปี 2560 จำนวน 251.81 ล้านบาท ทำให้หนี้ค่าสาธารณสุขโลกค้างรวม 2,522.03 ล้านบาท โดยปี 2560 เป็นหนี้ที่ค้างชำระการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมากที่สุด 1,728.85 ล้านบาท อีก 541.36 ล้านบาท เป็นหนี้ที่ค้างชำระกับรัฐวิสาหกิจ 4 แห่ง คือ การไฟฟ้านครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค บริษัท ทีโอที และการประปานครหลวง สำหรับหน่วยงานที่ค้างชำระ ส่วนใหญ่เป็นของกองทัพบก สป.สธ. สพฐ. กรมราชทัณฑ์ และกรมชลประทาน อีก 677.467 ล้านบาท เป็นหนี้ของอบต. เทศบาลกรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาฯ และอบจ. โดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับในที่ประชุมกรม .เมื่อวันที่ 27 ก.พ.ว่า ให้หน่วยงานต่างๆ ดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค้างจ่ายคือกันเงินเหลือมีเป็นค่าสาธารณสุขโลกได้ อีก 3 เดือนหลังสิ้นปีงบประมาณ และเร่งลดการใช้พลังงานโดยกำหนดเป็น KPI ของหน่วยงาน</p>
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์ มุมข่าวราชการ (1 มี.ค. 61)</p>	<p>ปฏิรูปด้านสาธารณสุข</p> <p>-เสนอข่าว คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขที่มี นพ .เสวี ตูจินดา ประธาน คณะที่ปรึกษา รมว.สธ. เป็นประธาน สรุปความเห็นและข้อสังเกต ดังนี้ 1.กิจกรรมย่อย 8 กิจกรรม ที่กำหนดให้จัดตั้งคณะกรรมการทั้งระดับเขตและระดับชาติเพิ่มเติม ควรพิจารณาความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 2.กิจกรรมย่อย 3 กิจกรรมที่กำหนดให้จัดตั้งองค์กรมหาชน หน่วยงานและสำนักงานกลางขึ้นมาใหม่ ควรพิจารณาความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 3.กิจกรรมย่อย 2 กิจกรรมที่กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว และการพัฒนาระบบปฐมภูมิระดับเขตและระดับจังหวัด ควรพิจารณาความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 4.กิจกรรมบางกิจกรรมไม่ได้รับงบประมาณและแหล่งเงิน เช่น ประเด็นปฏิรูปที่ 4 กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาคุณภาพบริการและวัดประเมินผลแนวใหม่ ประเด็นปฏิรูปที่ 6 การแพทย์ฉุกเฉิน กิจกรรมที่ 1 โครงสร้างบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน กิจกรรมที่ 2 ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและ กิจกรรมที่ 3 กำลังคนด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ประเด็นปฏิรูปที่ 9 การคุ้มครองผู้บริโภคกิจกรรมที่ 1 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ เป็นต้น</p>
<p>ไทยรัฐ เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ (2 มี.ค.61)</p>	<p>นโยบายทีมหมอครอบครัว</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวภายหลัง ประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอร่วมกับผู้ตรวจราชการ สธ . นพ.สจจ. ผอ.รพศ./รพท. ทั่วประเทศ เพื่อสร้างความชัดเจนนโยบายคลินิกหมอครอบครัว ว่า ปีนี้ได้ย้าให้ทุกจังหวัดให้ความสำคัญกับคุณภาพของคลินิกหมอครอบครัว โดยต้องมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวอยู่ในทีม และอย่างน้อยต้องมีพยาบาล 2 คน นักวิชาการสาธารณสุข 2 คน หรืออาจเพิ่มพยาบาล นักวิชาการ สาธารณสุข รวมทั้งเจ้าหน้าที่อื่นๆ เช่น ทันตแพทย์ ทันตภิบาล แพทย์แผนไทย นักกายภาพบำบัด เจ้าพนักงานเภสัชกรรม เป็นต้น ทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมต่อระหว่าง บ้านครอบครัว ชุมชน กับ รพ. ให้การดูแลเบื้องต้นแบบองค์รวม กรณีที่ต้องการการรักษาที่ยุ่ยกซับซ้อนจะส่งต่อไปรพ. และดูแลต่อเนื่องที่บ้านเมื่อออกจากรพ.</p> <p>สำหรับทีมหมอครอบครัว ต้องเป็นทีมจาก รพ.หลัก เช่น รพศ. รพท. รพช.ขนาดใหญ่ เบื้องต้น</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>มุ่งเน้นรพ.ใหญ่ในเขตเมือง เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่คลินิกหมอครอบครัว โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีมากขึ้น ลดความแออัด ลดการรอคอยการรักษา ได้มอบให้ปลัด สธ.ปรับแผนการดำเนินงานในระยะ 5 ปีแรก ให้ได้คลินิกหมอครอบครัวที่มีคุณภาพ เป็นตัวอย่างของพื้นที่อื่น ๆ ในเขต</p>
<p>ไอ.เอ็น.เอ็น กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ มติชนออนไลน์ (2 มี.ค.61)</p>	<p>มาตรการความปลอดภัยในรพ.</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองปลัดสธ. และโฆษก สธ. กล่าวถึงกรณีมีคนร้ายเข้าไปทำร้ายพยาบาลที่หอพัก รพ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ว่า รพ.สธ.และปลัด สธ.มีความห่วงใยพยาบาลที่ได้รับบาดเจ็บ ได้ให้ผู้ตรวจราชการ ฯ พร้อมทั้งพยาบาลไปเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อม กำชับเรื่องการรักษาบาดแผลและดูแลด้านจิตใจอย่างใกล้ชิด เร่งแก้ไขจุดเสี่ยงต่าง ๆ ไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีก และให้ประธานเจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งรัดเรื่องคดีความ นอกจากนี้ ยังกำชับให้ รพ.ทุกแห่งสำรวจจุดเสี่ยงและเร่งแก้ไข เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของบุคลากรการแพทย์ที่ต้องปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง โดยได้รับรายงานจากผอ.รพ.นางรองว่า พยาบาลคนดังกล่าวได้รับการผ่าตัดรักษาบาดแผลเรียบร้อยแล้ว แต่ยังคงมีความวิตกกังวล จึงได้ให้พยาบาลด้านจิตวิทยาดูแลอย่างใกล้ชิด และจะให้ย้ายหอพักตามความต้องการต่อไป ส่วนมาตรการหลังจากนี้ จะเพิ่มมาตรการความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ ทั้งการติดเหล็กตัดและประตูคีย์การ์ด และเพิ่มกล้องวงจรปิดที่ชั้นล่างของหอพักพยาบาลและเจ้าหน้าที่ เสริมความสูงของรั้วด้านที่ติดกับหอพักด้วยลวดหนาม เพิ่มไฟส่องสว่างตามทางเดิน และเพิ่มความถี่การเดินตรวจเวรยามของรพ.</p>
<p>มติชน ข่าวสด ไทยรัฐ เดลินิวส์ (2 มี.ค.61)</p>	<p>ออกหมายจับแพทย์รพ.หัวหินรับทำแท้ง</p> <p>-เสนอข่าว พ.ต.อ.สิทธิชัย ศรีโสภาคเจริญรัตน์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหัวหิน เปิดเผยความคืบหน้ากรณีพบซากเด็กทารกใส่ถุงดำทิ้งในถังขยะข้างร้าน 7-11 กลางเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ว่า พนักงานสอบสวนได้เสนอศาลจังหวัดหัวหินออกหมายจับ พญ.ศรีสมัย เชื้อชาติ แพทย์แผนกเวชกรรมและสูตินารี รพ.หัวหิน เจ้าของคลินิกศรีสมัยการแพทย์ โดยมีผู้ร่วมกระทำความผิดเป็น จนท.ประจำคลินิกอีก 1 ราย ซึ่งพญ.ศรีสมัยปฏิเสธและจะให้การในชั้นศาลและใช้ตำแหน่งยื่นประกันตัว นพ.สุรินทร์ สืบซึ้ง นพ.สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่ถึงขั้นตอนทำรายงานถึงแพทยสภา เนื่องจากคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของกระบวนการยุติธรรม คาดว่าจะต้องใช้เวลาพอสมควร ได้รับรายงานว่า พญ.ศรีสมัยได้ใช้สิทธิลาป่วย ลากิจ ซึ่งเร็ว ๆ นี้จะต้องใช้อำนาจทางการปกครองพิจารณาย้ายแพทย์รายดังกล่าวไปปฏิบัติหน้าที่อื่นที่รพ.สาขาของรพ.หัวหิน</p> <p>ด้าน ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา นายกแพทยสภา กล่าวว่า ขอติดตามผลพิสูจน์จากกระบวนการยุติธรรมก่อน หากศาลจังหวัดหัวหินตัดสินว่าพญ.ศรีสมัยมีความผิด ก็จะฟื้นความเป็นสมาชิกของแพทยสภาไปโดยปริยาย ในส่วนของแพทยสภาต้องพิจารณาด้วยว่าจะเข้าข่ายผิดกฎระเบียบข้อใดของแพทยสภาบ้าง</p>
<p>สยามรัฐ (1 มี.ค. 61)</p> <p>กรมประชาสัมพันธ์ (2 มี.ค.61)</p>	<p>โรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าของไทยปี 2561 พบผู้เสียชีวิตแล้ว 2 ราย พบสัตว์ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว 251 ตัว ขอให้ประชาชนตระหนักถึงการป้องกัน โดย เริ่มตั้งแต่เลี้ยงสุนัข- แมวในจำนวนที่พอเหมาะ คุมกำเนิดทำหมัน พาไปฉีดวัคซีนป้องกันทุกปี ไม่ปล่อยออกไปนอกบ้านโดยไม่ดูแล เมื่อถูกสุนัข-แมวกัดหรือข่วน ให้กักสัตว์ 10 วันและรีบล้างแผลด้วยสบู่และน้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง ซักให้แห้ง ใส่ยา และพบแพทย์เพื่อพิจารณาเรื่องฉีดวัคซีน โดยต้องมาฉีดวัคซีนให้ครบตามนัดทุกครั้ง ทั้งนี้ กรมฯ ได้ให้ สคร. ทั้ง 12 เขต และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองเพิ่มประชาสัมพันธ์ความรู้ที่จำเป็นแก่ประชาชน และเร่งค้นหาติดตามผู้มีประวัติสัมผัสโรคทุกรายให้มารับวัคซีนครอบคลุม 100%</p> <p>-เสนอข่าว จากกรณีที่ตรวจพบว่าท้องที่ชุมชนโนนหนองวัด 4 เขตเทศบาลนครขอนแก่น มีสุนัขเป็นโรคพิษสุนัขบ้า นั้น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น ยืนยันสามารถควบคุมสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าได้แล้ว พร้อมเตรียมปรับแผนตรวจเข้มสุนัขและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในพื้นที่ทั้ง 199 ตำบลทั่วทั้งจังหวัด โดยขอความร่วมมือจาก อปท.จนถึงเดือนเมษายน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชนออนไลน์ กรมประชาสัมพันธ์ (1 มี.ค.61)</p> <p>แนวหน้า (2 มี.ค.61)</p>	<p>-เสนอข่าว นายดลเดช พัฒนรัฐ ผวจ.สงขลา ประชุมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ เนื่องจากในเดือนก.พ. 2561 มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า 1 ราย จากการถูกลูกสุนัขข่วนหรือกัดแขนซ้าย และไม่ได้ไปพบแพทย์ เหตุเกิดในพื้นที่เทศบาลเมืองคองหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ที่ประชุมมีมติให้สำนักงานปศุสัตว์ จ.สงขลา จัดตั้ง War room ประสานให้อำเภอเร่งรัดให้ฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรคในรัศมี 5 กม. สัตว์ที่ไม่มีเจ้าของ รวมถึงพื้นที่อื่น ๆ</p> <p>-เสนอข่าว สำนักอนามัย กทม.ร่วมกับสำนักงานเขต 50 เขต จัดกิจกรรมณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง โดยจัดหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงโดย ไม่คิดค่าบริการ วันละ 50 หน่วย ในทุกเขตทั่วกทม. ระหว่างวันที่ 5-16 มี.ค. 2561</p>
<p>ไทยรัฐ มติชน คมชัดลึก (1 มี.ค. 61)</p>	<p>หยุดตีตราผู้ติดเชื้อเอชไอวี</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวในการแถลงข่าว "หยุดบังคับตรวจเอชไอวี ลบหรือบวก ไม่สำคัญทาง นได้ " ว่า วันที่ 1 มี.ค.ของทุกปี เป็นวันรณรงค์สากลเพื่อยุติการเลือกปฏิบัติ สถานการณ์การตีตราและเลือกปฏิบัติในระบบบริการสุขภาพปี 2560 พบว่า บุคลากรผู้ให้บริการ ร้อยละ 21 ยังคงมีพฤติกรรมกรทำให้บริการที่แสดงการรังเกียจและเลือกปฏิบัติต่อผู้มีเชื้อเอชไอวี ในขณะที่ผู้มีเชื้อเอชไอวี ร้อยละ 11 มีประสบการณ์การถูกรังเกียจ เลือกปฏิบัติในการให้บริการในสถานพยาบาล ทั้งนี้ ภายในปี 2573 ตั้งเป้าลดการตีตราเอชไอวีรายใหม่ไม่เกิน 1,000 รายต่อปี ลดการเสียชีวิตในผู้ติดเชื้อเอชไอวีไม่เกิน 4,000 รายต่อปี และลดการเลือกปฏิบัติด้วย</p> <p>ด้าน น.ส.วศุศิริ ภูวปัญญาสิริ สมาชิกวง BNK48 กล่าวว่า เชื้อเอชไอวีไม่ได้ติดง่าย ๆ ไม่อยากให้ทุกคนกลัวและขอเป็นตัวแทนที่ต้องจับมือกับทุกคน ขอเป็นกำลังใจให้สู้ต่อไป</p>
<p>เดลินิวส์ ไทยรัฐ M2F (2 มี.ค.61)</p> <p>เดลินิวส์ (2 มี.ค.61)</p>	<p>โรคจากอาหารและน้ำ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีมีคิลิวิตโอหนู วังอยู่ภายในร้านอาหารแห่งหนึ่ง ว่า สาเหตุอาจเนื่องมาจากช่วงนี้อุณหภูมิในประเทศไทยเริ่มสูงขึ้น สัตว์พาหะนำโรคต่าง ๆ อาจเพิ่มจำนวนขึ้นมากกว่าปกติ นอกจากนี้ อุณหภูมิที่สูงขึ้นยังทำให้อาหารบูดง่าย จึงขอให้ประชาชนระมัดระวังโรคที่เกิดจากอาหารและน้ำดื่มที่ปนเปื้อน ล่าสุด ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-26 ก.พ. 2561 พบผู้ป่วยอาหารเป็นพิษ 22,950 ราย การบริโภคอาหารที่ปรุงสุก ร้อนและสะอาด เป็นวิธีการป้องกันที่สามารถทำได้ง่าย ผู้ประกอบการร้านอาหารควรใส่ใจเรื่อง ของสุขาภิบาลของร้าน และสุขลักษณะของผู้ประกอบอาหาร ส่วนการลดปัญหาสัตว์ก่อกวนในสถานที่ ปรุงประกอบอาหารนั้น ควรดูแลสุขลักษณะด้วยการจัดการเศษอาหารที่ถูกต้อง แยกขยะเปียกออกจากขยะแห้งเพื่อง่ายต่อการจัดการ และป้องกันเป็นแหล่งของแมลงวัน</p> <p>-เสนอข่าว นายมณฑิร ธนาสวัสดิ์ นพ.สสจ.สิงห์บุรี เตือนระวังโรคอาหารเป็นพิษจากการรับประทานอาหาร น้ำ หรือน้ำแข็งที่ปนเปื้อนเชื้อโรค อาการที่เด่นชัด คือ ถ่ายอุจจาระเหลวอย่างน้อย 3 ครั้ง ใน 24 ชั่วโมง หรือถ่ายเป็นน้ำเป็นจำนวนมาก หรือถ่ายเป็นมูกเลือด อย่างน้อย 1 ครั้ง ทั้งนี้ การปรุงอาหารในปริมาณมากเกินไปอาจทำให้อาหารสุกไม่ทั่วถึง สถานที่ที่ต้องจัดเลี้ยงคนจำนวนมาก เช่น โต๊ะจีน หรือค่ายลูกเสือ- เนตรนารี ควรเลือกซื้อวัตถุดิบที่ใหม่สดทุกวัน ไม่ควรกักตุนไว้ในปริมาณมาก ๆ</p>
<p>ไทยรัฐ ข่าวสด (1 มี.ค. 61)</p>	<p>วันมาฆบูชา</p> <p>ดูแลสุขภาพพระสงฆ์</p> <p>-เสนอข่าว ที่วัดพุทธปัญญา จ.นนทบุรี นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย ฯ แถลงข่าวการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ เนื่องในวันมาฆบูชา</p> <p>นพ.เกียรติภูมิ กล่าวว่า จากข้อมูล การสำรวจสุขภาพพระสงฆ์ของ รพ.สงฆ์ ปี 2560 พบโรคที่พระอาพาธ 5 ลำดับแรก คือ ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไตวายเรื้อรัง ข้อเข่าเสื่อม และ 5 ลำดับโรคของพระอาพาธที่รักษาในแผนกผู้ป่วยใน คือ ต้อกระจก ปอดอุดกั้นเรื้อรัง ไล่เลื่อนบริเวณขาหนีบ ท้องร่วง เบาหวาน สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากภัตตาหารที่ได้รับบิณฑบาต ประกอบกับอาหารชุด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ผู้จัดการออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ (1 มี.ค.61)</p> <p>ไทยโพสต์ (1 มี.ค. 61)</p>	<p>สำเร็จรูปที่ขายไม่ครบ 5 หมู่ตามหลักโภชนาการ มีปริมาณน้ำตาล น้ำมัน เกลือ กะทิ หรือโซเดียมมากเกินไป จากการที่ รมว.สธ.ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชฯ พระองค์รับสั่งถึงวิธีการดูแลพาลานามัยโดยเน้นเรื่องลดหวาน มัน เค็ม ไม่เติมเครื่องปรุงรส .จึงน้อมนำแนวทางดังกล่าวมาณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการเลือกอาหารถวายพระสงฆ์ พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการอบรมพัฒนาหลักสูตรพระคิลา นุปฏิภาณ หรืออาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด เพื่อส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ภายในวัดให้มีค วามรอบรู้ด้านสุขภาพ และขับเคลื่อนการดำเนินงานธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ ปัจจุบันมีวัดที่ผ่านเกณฑ์ประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพ 4,320 วัด</p> <p>ชวนคนไทยเจริญสติ</p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ชวนคนไทย “เจริญสติ” เนื่องในวันมาฆบูชา ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ลดเครียด ลดเสี่ยงโรควิตกกังวล และกินอย่างมีสติ ชำระกายใจ อยู่กับงานที่ทำ รู้จักขอบคุณ และอยู่กับสิ่งดี ๆ จะทำให้รู้สึกว่าคุณค่ามากขึ้น</p> <p>งดขายเหล้าวันพระ</p> <p>-เสนอข่าว พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผย ถึงมาตรการควบคุมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันมาฆบูชา 1 มี.ค. 2561 ว่า ผบ.ตร.ได้กำชับให้กวดขันจับกุมผู้ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างจริงจัง ทั้งการจำหน่ายและการดื่มในสถานที่ห้าม เน้นการลงพื้นที่ตรวจตราตามร้านอาหาร คาราโอเกะ สถานีขนส่ง สถานีรถไฟ และสถานีสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ตลอดจนตั้งจุดตรวจ จุดสกัด และจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์บริเวณถนนสายหลักในช่วงเวลาที่เหมาะสม โดยมุ่งสอบสวนขยายผลเพื่อจับกุมผู้จำหน่ายสุราที่ฝ่าฝืนกฎหมาย รวมถึงให้ค วามร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าที่ของสธ.ในการออกตรวจจับผู้กระทำความผิดเมื่อได้รับการร้องขอ</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ (1 มี.ค.61)</p>	<p>ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการ สช. กล่าวว่า ขณะนี้องค์การภาคีที่ร่วมขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ.2560 ทั้ง 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย พศ . สธ. สช. สสส. และ สปสช.ได้ร่วมกันขับเคลื่อนแนวทางเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อสร้างสุขภาพพระสงฆ์ทั่วประเทศให้บรรลุผล เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2561 ทั้งนี้ ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ ได้ใช้หลักทางธรรมาภิบาล ในการดำเนินงาน 3 ด้านที่สำคัญ ได้แก่ 1.การดูแลสุขภาพตนเองของพระสงฆ์ เช่น การฉันอาหารหรือการชงยาที่เหมาะสมตามฐานานุกรม 2.การดูแลและเสริมสร้างสุขภาพโดยญาติโยม เช่น การใส่บาตร การถวายอาหารหรือน้ำปานะ หรือการดูแลกรณีพระสงฆ์เจ็บไข้ได้ป่วย เป็นต้น และ 3. บทบาทของพระสงฆ์ในการเป็นผู้นำส่งเสริมสุขภาพชุมชนและสังคม</p> <p>ด้าน นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมฯ ได้ร่วมขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ.2560 โดยเริ่มโครงการวัดส่งเสริมสุขภาพแล้ว 4,000 แห่ง และจะเพิ่มขึ้นเป็นทั่วประเทศ รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรพระคิลา นุปฏิภาณหรือพระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด (พระอสว.) ทุกตำบล และใน 5 ปีข้างหน้าจะมีพระอสว.ทุกวัด เป็นแกนหลักขับเคลื่อนดูแลสุขภาพตามหลักธรรมวินัย พร้อมส่งเสริม สื่อสาร สร้างความรอบรู้ ให้ชุมชนรอบๆ วัดคิดถึงสุขภาพพระสงฆ์</p>
<p>สยามรัฐ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ (1 มี.ค.61)</p>	<p>ยื่นขออนุญาต สปา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล รองโฆษกกรม สบส. และผอ.กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เป็นประธานปล่อยขบวนคาราวาน “Knock Door เคาะประตูร้านสปา ร้านนวด ” พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กิจการนวด กิจการสปา มายื่นขอใบอนุญาตเปิดกิจการอย่างถูกต้อง ซึ่งจะทำให้ 1.ได้ความภาคภูมิใจในคุณภาพมาตรฐานที่ผ่านการอนุญาตจากกรมฯ แล้ว 2.ได้ความมั่นใจจากลูกค้าชาวต่างชาติ ซึ่ง เลือกรับบริการโดย สังเกตจากตราสัญลักษณ์มาตรฐานสบส . 3.ผู้บริโภคเชื่อมั่นว่าร้านที่มีตราสัญลักษณ์มาตรฐานสบส.เป็นร้านที่มีคุณภาพ 4.ชำระค่าธรรมเนียมไม่ซ้ำซ้อน 5. กิจการสปาที่ได้รับใบอนุญาตฯ จะได้รับการยกเว้นภาษีสรรพสามิต 10% 6.ได้รับการสนับสนุนให้ร่วมออกบูธในประเทศและต่างประเทศ 7.ได้รับการสนับสนุนให้ได้รับการรับรองมาตรฐานสู่ระดับสากล</p> <p>ล่าสุดมีสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตทั่วประเทศกว่า 2,000 แห่ง แต่คาดว่าจะมีเปิดกิจการมากกว่านี้ จึงขอให้ทุกแห่งมายื่นขออนุญาตอย่างถูกต้อง มิฉะนั้นจะมีความผิดฐานเปิดกิจการโดยไม่ได้รับ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	อนุญาต มีโทษจำคุก 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ สำหรับกิจการ ที่อยู่ใน ส่วนกลาง ยื่นขอใบอนุญาตที่กรม สบส. ต่างจังหวัดยื่นขอใบอนุญาตได้ที่สสจ.
กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ มติชนออนไลน์ (2 มี.ค.61)	<p>สารแอมโมเนียรั่ว จ.พระนครศรีอยุธยา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ.และโฆษก สธ. กล่าวถึงกรณีสารแอมโมเนียรั่ว จากโรงงานน้ำแข็ง ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ว่า มีผู้ป่วย 41 คน อาการหนัก 2 คน อีก 39 คนอาการ ไม่รุนแรงสามารถกลับไปพักที่บ้านได้ รวม .สธ.ได้มอบให้ผู้ตรวจราชการลงพื้นที่ พร้อมกำชับให้รพ . พระนครศรีอยุธยาดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากสารแอมโมเนียอย่างต่อเนื่อง แนะนำ ประชาชนหากเกิด เหตุการณ์สารแอมโมเนียรั่ว ขอให้รีบออกจากพื้นที่ ใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปาก รีบอาบน้ำชำระ ร่างกาย หากมีอาการผิดปกติ เช่น หายใจติดขัด ไอ แสบตา ใจสั่น ให้รีบไปพบแพทย์ทันที หรือโทร สายด่วน 1669</p>
สยามรัฐ (2 มี.ค.61)	<p>โรคฮีตฉก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงข่าวพบเด็กป่วยโรคฮีตฉกทาง สื่อโซเชียล ว่า ในทางการแพทย์ไม่ใช่โรคติดต่อ อาการมักเริ่มจากผื่นแดง ไม่คันที่ขาทั้งสองข้าง พร้อมๆ กัน และมีอาการร่วมอย่างอื่น ได้แก่ ปวดข้อเท้า ผิวนวมบริเวณที่มีผื่น ซึ่งเป็นกลุ่มอาการ แสดงของเส้นเลือดฝอยอักเสบ และยังมีอวัยวะภายในที่มักได้รับผลกระทบ ได้แก่ ทางเดินอาหาร ซึ่ง ผู้ป่วยจะมาด้วยอาการปวดท้อง หรืออาจจะเป็นมากถึงถ่ายเป็นเลือด และไต ซึ่งอาจทำให้ปัสสาวะเป็น เลือดหรือโปรตีนรั่วออกทางปัสสาวะได้</p> <p>นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผอ .รพ.เด็ก กล่าว ถึงขั้นตอนการรักษา ว่า ขึ้นกับความรุนแรง หากมี เพียงผื่นผื่นหนัง ให้ออนพัก-งดกิจกรรม หากมีอาการทางระบบอื่นร่วมด้วย เช่น ปวดท้อง ปัสสาวะ ผิดปกติ ต้องรักษาแบบคนไข้ใน โดยให้ยาลดอักเสบในกลุ่มสเตียรอยด์ระยะสั้น เนื่องจาก โรคนี้ยังไม่ ทราบสาเหตุที่แท้จริง จึงไม่มีวิธีป้องกัน ผู้ปกครองควรสังเกตหากลูกมีผื่น นแดงลักษณะดังกล่าวและ เป็นมากขึ้น หรือมีอาการต้องสงสัย ควรรีบพบแพทย์เพื่อรักษาอย่างเหมาะสมต่อไป</p>
สยามรัฐ (2 มี.ค.61)	<p>รพ.ไร่ขิงรับรางวัลภาพถ่ายทางการแพทย์ระดับโลก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีทางการแพทย์ เปิดเผยว่า รพ .เมตตาประชา รักษา (วัดไร่ขิง) ได้ส่งบุคลากรอบรมที่สหรัฐฯ พร้อมศึกษาดูงานต่อยอดนางค์ความรู้มาถ่ายทอด โดยเปิดหลักสูตรเครื่องมือพิเศษท างจักษุ (Ophthalmic technicians) ให้บุคลากรการแพทย์ มี บุคลากรที่ผ่านการอบรมกว่า 10 รุ่น</p> <p>ล่าสุดนายนิพนธ์ ยอดมณี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านจักษุวิทยา รพ. ไร่ขิง ได้รับรางวัลที่ 1 First Place Monochromatic Photography The Worm in Vitreous, New Orleans, Louisiana USA และรางวัลที่ 3 Third Place Composite Retinal Detachment, New Orleans, Louisiana USA จากการส่งผลงานภาพถ่ายจักษุเข้าประกวด ในงานประชุมจักษุแพทย์ ณ เมืองนิวยอร์ก สัน มลรัฐลุยเซียนา สหรัฐฯ โดยเป็นการประกวดภาพถ่ายทางการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก จากสมาคมOphthalmic photographer society</p>
แนวหน้า คอลัมน์ คุณแทน (1 มี.ค. 61)	<p>รพ.ราชวิถี ลดเสียง ลดหูหนวก</p> <p>-เสนอภาพข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมรณรงค์ "รพ.ราช วิถี ลดเสียง ลดหูหนวก " ณ ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ .ราชวิถีเนื่องในวันการได้ยินโลก 2018" 3 มี.ค. โดยมี นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ และ นพ .มานัส โพธาภรณ์ ผอ. รพ.ราชวิถี ต้อนรับ ภายในงานมีนิทรรศการ และการเสวนาให้ความรู้ในหัวข้อ "ลดเสียง ลด หูหนวก"</p>
สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ (2 มี.ค.61)	<p>มหกรรมสมองเสื่อม</p> <p>-เสนอรายงานพิเศษ กรมการแพทย์เตรียมจัดงานร่วมกับสมาคมดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม และ สสส. พัฒนาระบบดูแลสุขภาพ เพื่อผู้ป่วยสมองเสื่อม โดยใช้หลักป้องกัน ส่งเสริมและคงสมรรถภาพ การทำงานของสมอง เพื่อลดภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ นำร่อง 4 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น นครราชสีมา ลพบุรี และสุราษฎร์ธานี</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>โพสต์ทูเดย์ ฐานเศรษฐกิจ (1 มี.ค. 61)</p>	<p>ศูนย์ข้อมูลกลาง</p> <p>-เสนอข่าว นายพิเชษฐ ตระกูลเจริญ รวบรวม .ดิจิทัลฯ เปิดเผยว่า ในวันที่ 2 มี.ค. นี้ จะจัดการสนทนากลุ่ม ในการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ ร่วมกับ 20 กระทรวง เพื่อหารือแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ของภาครัฐ โดยเตรียมจัดตั้งศูนย์ข้อมูลกลาง เพื่อให้บริการหน่วยงานภาครัฐที่ขาดแคลนบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำบิกดาต้า ภายในปีนี้ ทั้งนี้ จะหารือ 3 ประเด็น ได้แก่ 1.สำรวจข้อมูลบิกดาต้า 2.สำรวจว่าชุดข้อมูลบิกดาต้าที่มีอยู่ มีชุดข้อมูลที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ และใครเป็นผู้ดูแล 3.แต่ละกระทรวงสามารถใช้ประโยชน์จากบิกดาต้าได้อย่างไร โดยปัจจุบัน ก.ยุติธรรม ก.การท่องเที่ยวฯ และ ก.สาธารณสุข ได้ เริ่มต้นจัดเก็บข้อมูลและใช้ประโยชน์จากบิกดาต้าแล้ว ตั้งเป้าสิ้นปี 2561 ทุกกระทรวงสามารถเชื่อมโยงข้อมูลบิกดาต้าระหว่างกันได้</p>
<p>ผู้จัดการรายวัน 360 องศา</p>	<p>หมอนวดพื้นบ้าน</p> <p>-เสนอข่าว นายสุพันธุ์ ทารปราบ อายุ 64 ปี หรือหมอนวด อยู่ที่บ้านพนมทอง ต.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ เปิดรักษาคนไข้ด้วยวิธี “หมอนวดเท้าไฟ” โดยเริ่มจากการนวดคนไข้ด้วยน้ำมันมะพร้าว น้ำมันงา ที่ทำขึ้นเอง จากนั้นใช้เท้าเหยียบจอบที่เผาไฟร้อนๆ แล้วเอาเท้ามานวดส่วนต่างๆ ของร่างกาย ให้ประชาชนจ่ายค่ารักษาตามกำลังศรัทธา ใช้เวลา 45 นาที ถึง 1 ชม. คนที่มารักษามีอาการป่วยได้แก่ กลุ่มปวดเรื้อรัง เจ็บปวดตามข้อ กระดูก กล้ามเนื้อ และเส้นเอ็น จากอุบัติเหตุ และการทำงานหนัก และมีผู้ป่วยโรคกระดูกทับเส้นประสาทหลายคนที่จะต้องผ่าตัด แต่เมื่อรักษาไปเพียงครั้งเดียวก็หายขาด</p>
<p>เว็บไซต์คมชัดลึก (2 มี.ค.61)</p>	<p>หมอควันภาคเหนือ</p> <p>-เสนอข่าว ตัวเมือง จ.เชียงใหม่ มีหมอกปกคลุมทั่วพื้นที่หนาแน่น จากข้อมูลของสำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ พบว่า มีค่าเฉลี่ย ทรายชั่วโมงของฝุ่นละอองขนาด PM10 วัดได้ 110 มคก./ลบ.ม. ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน ควรสวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อต้องออกจากบ้านหรือต้องทำงานในที่ โลงแจ้ง และควรงดออกกำลังกายนอกอาคาร และปิดประตูหน้าต่างให้สนิทป้องกันฝุ่นควันเล็ดลอดเข้าสะสมในบ้าน</p> <p>ด้านนายสุเทพ พงศ์ศรี หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สสจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ได้แจ้งไปยัง สสอ.ทุกอำเภอ รพต. รพท. รพช. และ รพ.สต.ทุกแห่งให้เตรียมแจกหน้ากากอนามัยสำหรับกลุ่มเสี่ยง โดยสนับสนุนหน้ากากอนามัยแก่ทุกหน่วยบริการ 64,550 ชิ้น และยังมีสำรองอีกจำนวนหนึ่ง รวมทั้ง ให้อสม.ทุกหมู่บ้านออกเยี่ยมบ้าน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะหมอกควันที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ และประชาสัมพันธ์รณรงค์ 51 วันห้ามเผาเราทำได้ เพื่อเชียงใหม่ไร้หมอกควัน ตั้งแต่ช่วงวันที่ 1 มี.ค. - 20 เม.ย. 2561</p>
<p>แนวหน้า (1 มี.ค. 61)</p>	<p>การสื่อสารโรคและภัยสุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว นางอัมรา อ่างทรงพิชัย รอง นพ.สจ.ร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการประชุม ราชการเพื่อประสานความร่วมมือ และถ่ายทอดประเด็นการสื่อสารในการเฝ้าระวัง ตอบโต้ข้อมูลข่าวสาร และสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ แก่เครือข่ายสื่อสารสาธารณะ โดยมีสื่อมวลชนทุกแขนง 50 คน เข้าร่วม เพื่อสนับสนุนข้อมูลข่าวสารโรคและภัยสุขภาพ ทั้งในภาวะปกติและภาวะภัยพิบัติฉุกเฉิน ผ่านกลไกเครือข่ายสื่อสารสาธารณะ</p>
<p>ไทยโพสต์ (1 มี.ค. 61)</p>	<p>สจล.เปิดคณะแพทยอินเตอร์</p> <p>-เสนอข่าว สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับ รพ.สิรินธร แกลงข่าวเปิดคณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ เพื่อเป็นโรงเรียนแพทย์ที่ได้มาตรฐานสากล ควบคู่กับการส่งเสริมด้านทักษะงานวิจัย และมีความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการแพทย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจวินิจฉัยที่แม่นยำ</p>
<p>เว็บไซต์ข่าวสด</p>	<p>เตือนเห็ด-นกพิราบเสี่ยงติดเชื้ออีโงท</p> <p>-เสนอข่าว นพ.มณูญ ลิขิตวงษ์ หัวหน้าห้องไอซียูเฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจ รพ.วิชัยยุทธ โพสต์เรื่องที่เป็นอุทาหรณ์เกี่ยวกับความเสี่ยงจากการได้รับสปอร์จากเห็ดและเชื้อราจากนกพิราบ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ที่ทำให้เกิดฝีในปอด ว่า พบผู้ป่วยชายไทย อายุ 23 ปี อาศัยอยู่ย่านที่ข้างบ้านเลี้ยงนกพิราบ เมื่อ 5 ปีก่อนได้กินเห็ดช้ควาย โดยหยิบเห็ดขึ้นมาสูดดมก่อนกิน หลังกินเห็ดมีอาการประสาทหลอน หลังจากนั้น 1 ปีมีเสมหะเป็นๆ หายๆ ต่อเนื่อง 4 ปี เมื่อมารพ.ได้ใช้คอมพิวเตอร์สแกน พบมีฝีในปอดขนาด 2 จุด เมื่อผ่าตัดพบทั้งเห็ดและเชื้อราจากชั้นนกพิราบในปอด</p>
<p>มติชน (2 มี.ค.61)</p>	<p>ยาปลอม</p> <p>-เสนอข่าว นายอู วิน มินต์ ประธานคณะกรรมการสถาบันนานาชาติเพื่อการวิจัยต่อต้านยาปลอมสหภาพเมียนมาร์ กล่าวว่า เมียนมาร์ให้คำมั่นจะร่วมมือกับนานาชาติในภูมิภาคในการปราบปรามการระบาดของยาปลอมข้ามชาติ ซึ่งเป็นหนึ่งในภัยคุกคามสำคัญต่อภูมิภาค พร้อมเน้นย้ำให้เห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ ในการจัดการระบาดของยาปลอมและดำเนินบทลงโทษหนักต่อผู้ผลิตยาปลอม</p>
<p>เว็บไซต์ voathai.com (1 มี.ค. 61)</p>	<p>ยาเร่ง - ผ่าตัดคลอด</p> <p>-เสนอข่าว องค์การอนามัยโลก รายงานว่า ในรอบ 20 ปีที่ผ่านมา การคลอดลูกมีการแทรกแซงทางการแพทย์เพิ่มมากขึ้นโดยไม่จำเป็น เช่น การฉีด oxytocin เพื่อเร่งคลอด และการผ่าตัดคลอดลูก ทั้งนี้ การคลอดลูกของผู้หญิง แต่ละคนและการบีบตัวของมดลูกไม่เหมือนกัน หากปากมดลูกเปิดในระดับที่ควรเป็น และไม่มีความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของ แม่และลูก ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ ยาเร่งหรือการ ผ่าตัดคลอด</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch